
 
      การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
 

   วันพุธที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ วุฒิ สภา  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายศุภชัย  ดพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   
   

   (๑) กระทู้ถาม 
        ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
     ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     การระบาดของดรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสดคดรนา ที่ระบาดไปทั่วดลก 
และสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนไทย ดดยคนไทยผู้ติดเชื้อจ านวน 25 ราย รักษาหายแล้ว 17 ราย  
ที่เหลือยังรักษาตัวที่ดรงพยาบาล ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของไทยด้วย จึงสอบถามถึงแผนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระยะสั้น 
และแผนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว  
    นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
ตอบกระทู้ถามว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อรายได้ของไทยได้สูญหายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม -  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ,๒๔๙ ล้านบาท กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวในช่วง 
ของนักท่องเที่ยวที่ลดลง ดดยจะเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับมัคคุเทศก์ให้มีจ านวนเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการให้แรงงานด้านการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนท าความสะอาดและจัดภูมิทัศน์ให้น่าท่องเที่ยวมากขึ้น ส าหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลจะจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไป รวมทั้งลดภาษี
น้ ามัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเที่ยว เครือข่ายผู้ประกอบการชาวจีน และเตรียมการ
ส าหรับตลาดที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วย ทั้งนี้ จะสื่อสารกับประชาชนดดยออกประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อ านวยการติดตามสถานการณ์
ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีมาตรการกระตุ้นกลุ่มประเทศใหม่ ๆ  
ให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต ดดยมีแผนการแก้ปัญหาในระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี ซึ่งจะชู 
จุดแข็งของคนไทยที่มีน้ าใจ รักการบริการ และจะด าเนินการส่งเสริมการตลาดดดยสื่อสารข้อเท็จจริง 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ ให้รู้เท่าทันดรค พร้อมทั้งรู้วิธีการป้องกัน รวมทั้งส่งต่อความห่วงใยต่อนักท่องเที่ยว 



            - ๒ - 
 
ต่างชาติ มีการระวัง และแจ้งเหตุเมื่อพบว่ามีข้อสงสัย ส าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น จะด าเนินการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยว ดดยเพ่ิมการคัดกรองให้เข้มข้นมากขึ้น  
การแจกหน้ ากากอนามัยในทุกสนามบิน  การท าความสะอาดแหล่ งท่องเที่ ยวให้ สะอาดมากขึ้น  
ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และกระตุ้นการท่องเที่ยวทางบก ดดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย  
และประเทศอินเดียที่มีแนวดน้มจะเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยว 
ในประเทศให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จะด าเนินการผลักดันมาตรการและเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้         
    ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายชลน่าน  ศรีแก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
    พระราชบัญญั ติภ าษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง  พ .ศ . ๒๕๖๒ ซึ่ งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาให้เริ่มบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และก าหนดเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดดยมาแทนที่การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีดรงเรือนและที่ดิน  
ได้ เกิ ดปัญ หาและส่ งผลกระทบต่ อป ระชาชนทั้ ง  ๔  กลุ่ ม  ประกอบด้ วย  ๑   กลุ่ ม เกษตรกรรม  
๒  กลุ่มที่อยู่อาศัย ๓  เพ่ือการพาณิชย์และอ่ืน ๆ และ ๔  ที่รกร้างว่างเปล่า  ดดยคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณาศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติดังกล่าว พบปัญหาจากตัวบทบัญญัติที่ไม่มีความชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการต่าง ๆ 
ได้ภายในกรอบระยะเวลาที่พระราชบัญญัติฯ ก าหนด ความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง และส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดเก็บภาษีได้ลดลง จึงสอบถาม 
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
    นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า พระราชบัญญัติภาษีดรงเรือนและที่ดิน ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติ
ภาษีบ ารุงท้องที่ ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ ซึ่งการจัดเก็บภาษี ไม่ว่าจะเป็น ภาษีดรงเรือนหรือภาษีที่ดิน   
ดดเฉพาะภาษีดรงเรือนนั้นจะเก็บจากราคาที่ผู้เป็นเจ้าของไปแจ้งการประเมินเพ่ือให้เทศบาลใช้เป็นหลัก  
ในการประเมินการจัดเก็บภาษี และใช้ฐานของค่าเช่าที่มีอยู่เป็นฐานการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก จึงได้ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหม่เป็น 
การค านวณภาษีรายแปลงในราคาประเมินเบื้องต้นดดยกรมธนารักษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่ดิน 
ทั้ง ๓๒ ล้านแปลง ทั่วประเทศ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีหลากหลายประเภท ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะประเมิน 
ตามมาตรฐานของกรมธนารักษ์ว่าที่ดินในพ้ืนที่ใดราคาประเมินตารางวาละเท่าไร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะน าราคา
ประเมินซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วประเทศที่สูงต่ าแตกต่างกันไปมาค านวณตามวิธีการในการเสียภาษีทั้ง ๔ กลุ่ม  
ดดยกลุ่มที่ ๑ เกษตรกรรม จัดเก็บในอัตรา ๐.๐๑ - ๐.๑ หรือเริ่มต้นที่ล้านละ ๑๐๐ บาท กลุ่มที่ ๒ ที่อยู่อาศัย 
จัดเก็บในอัตรา ๐.๐๒ - ๐.๑ หรือเริ่มต้นที่ล้านละ ๒๐๐ บาท กลุ่มที่ ๓ เพ่ือการพาณิชย์และอ่ืน ๆ จัดเก็บ 
ในอัตรา ๐.๓ - ๐.๗ หรือเริ่มต้นที่ล้านละ ๓,๐๐๐ บาท และ กลุ่มท่ี ๔ ที่รกร้างว่างเปล่า จัดเก็บในอัตราเริ่มต้น
ที่ล้านละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่ งไม่มีความยุ่ งยากและไม่มีผลกระทบ แต่กลับเกิดผลดี มีความเป็นธรรม  
มีความเสมอภาค มีมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ต่างจากการจัดเก็บภาษีแบบเดิมที่จัดเก็บ
ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินซึ่งสร้างปัญหามากมายและมีการร้องเรียนมากมายในอดีต  
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องด าเนินการตามกฎหมายใหม่ไม่ทันนั้น ทางกระทรวงฯ ได้ออกประกาศ 
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ขยายเวลาการจัดเก็บออกไปอีก ๔ เดือน ส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ลดลงนั้น กระทรวงฯ มีมาตรการสนับสนุน
ในส่วนที่ขาดหายไป และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันเร่งรัดส ารวจแปลงที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  
เพ่ือน ามาค านวณกับภาษีมาตรฐานกลาง อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษีสามารถ
อุทธรณ์ได้ ซึ่งกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ยินดีน าไปปรึกษาหารือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดส าหรับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายเรวัต  วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย ถาม นายกรัฐมนตรี 
    การระบาดของไวรัสดคดรนาที่ก าลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วดลกและมีผู้เสียชีวิต 
จึงสอบถามถึงมาตรการในการเตรียมแผนรับมือการระบาดทั้งในชุมชนเมืองและต่างจังหวัด ดดยเฉพาะ 
ผู้ติดเชื้อในระยะฟักตัว 
     นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงฯ มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ เข้มข้น ดดยมีกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรอง  
๕๔๙ ราย เป็นผู้ป่วยคัดกรองที่มีไข้ จากสนามบิน ๔๘ ราย ส่วนอีก ๕๐๑ ราย เดินทางมาดรงพยาบาล 
ด้วยตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนและคนไทย ดดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเข้ามาในระบบผ่านดรงพยาบาลเอกชน 
และส่งต่อมายังกระทรวงฯ เพ่ือคัดกรองและตรวจยืนยัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากต้องใช้
ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ถึง ๒ ห้อง เพ่ือให้ผลตรงกันก่อนการรักษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และกระทรวงฯ ได้มอบให้แต่ละกรมในสังกัดกระทรวง ลงพ้ืนที่รณรงค์อย่างเข้มข้นให้ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่อง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ส าหรับนักท่องเที่ยวจีน
นั้น กระทรวงฯ ใช้วิธีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด แต่ประเทศไทยยังไม่มีการห้าม
นักท่องเที่ยวจีนเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยและจะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้น รวมทั้งจะเก็บข้อมูลเพ่ือติดตาม
นักท่องเที่ยวจีนด้วย ทั้งนี้ ดรงพยาบาลของไทยมีศักยภาพในการรักษาผู้ติดเชื้อให้หายและกลับบ้านได้  
และกระทรวงฯ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนเมืองได้ ดดย เรื่องไข้หวัดดคดรนานั้นเป็นเรื่อง 
ของประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับ ๖ ในการป้องกันดรค   
  

       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป     
    ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ                     
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไป 
ในสัปดาห์หน้า    
    ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการใช้เส้นทางการสัญจรเดินทางของประชาชน 
ในจังหวัดศรีสะเกษ ดดย นายวิวัฒน์ชัย  ดหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     ปัจจุบันปัญหาการเดินทางสัญจรของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  
ทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทก าลังประสบปัญหาหลายด้าน อาท ิในชุมชนเมืองมีปัญหาความแออัด  
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ปัญหาการจราจรติดขัด ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง และสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนเสียค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งสูง ส่งผลให้ต้นทุนการค้าสูงตามไปด้วย ในขณะที่ชุมชนชนบทเกิดปัญหาถนนและสะพานเก่าช ารุด
ทรุดดทรม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดูแลซ่อมแซม ระบบการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม
เข้าหากันระหว่างต าบลสู่ต าบล อ าเภอสู่อ าเภอ และจังหวัดสู่จังหวัด เป็นไปด้วยความยากล าบาก ดครงข่าย
เส้นทางการคมนาคมยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นระบบ งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดได้รับไม่เพียงพอกับการพัฒนา เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลและ 
ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จึงมักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาด้านคมนาคม 
เพียงเล็กน้อย จึงสอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่อง 
การซ่อมแซมถนนและสะพานที่มีสภาพช ารุดทรุดดทรม หรือไม่มีสะพาน ไม่มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
ทัง้ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทอย่างไร และการจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านการคมนาคมของประชาชนในแต่ละจังหวัด รวมทั้งการวางแผนดครงการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม 
การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ให้มีความสะดวกและมีดครงข่ายเชื่อมต่อ
กับจังหวัดอ่ืนรอบข้างอย่างเป็นระบบ 
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ สายทาง ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กิดลเมตร นอกนั้นจะเป็นถนนเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถ่ายดอนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ สายทาง ระยะทางประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กิดลเมตร 
ดดยถนนเหล่านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการดูแล ซ่อมแซม ประกอบด้วย ถนนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้เองตามสภาพฐานะการคลังและงบประมาณของตนเอง ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องของการช ารุดทรุดดทรมของถนนและความไม่สะดวกของประชาชน แต่เนื่องจาก ถนนที่อยู่ 
ในความดูแลมีจ านวนมาก เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณและความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถดูแลได้ และกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้ดอนกลับไปได้  ทั้งนี้ หากเกินความสามารถ 
ของตนเองหรือเชื่อมดยงกับท้องถิ่นอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีแผนพัฒนาถนนของตนเอง 
และน าเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาในเรื่องความพร้อม รูปแบบ รายการ สถานที่ก่อสร้าง  
และล าดับความเร่งด่วน จากนั้นจะส่งเรื่องมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาในเรื่องงบประมาณ 
ความเหมาะสมของงบประมาณ นดยบาย และสถานะทางการเงินการคลัง  ดดยจะเป็นงบประมาณอุดหนุน 
ที่จะน าไปด าเนินการ ส าหรับในจังหวัดศรีสะเกษนั้น ในปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณจ านวนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท  
ปี ๒๕๖๒ จ านวนกว่า ๓๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๓ จ านวนกว่า ๗๐๐ ล้านบาท ดังนั้น ดอกาสสูงที ่
จะมีการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดมาก ๆ ทั้งนี้ การของบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี ๒๕๖๓  
เป็นการของบประมาณตรงดดยหน่วยงานเอง กระทรวงมหาดไทยจึงไม่มีกลไกในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม  
จะรับปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับถนนตามล าดับ  
ความเดือดร้อนและสภาพของถนน  
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดดย นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถาม นายกรัฐมนตรี 
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    ด้วยประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ก าลังประสบกับความเดือดร้อนกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพ้ืนที่อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอนาดูน อ าเภอยางสีสุราช และอ าเภอนาเชือก  
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานประมาณ   
๒ ปี ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการลงทุน
การเกษตร อีกทั้งยังขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ืออุปดภคบริดภค จึงสอบถามถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน และแนวทางการเยียวยาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เกิดจากภัยแล้ง รวมทั้งแผนนดยบาย 
ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่ออุปดภคบริดภคในระยะยาว 
     พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า ปัญหาเรื่องน้ าเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปดภคบริดภคนั้น 
องค์กรที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว ได้แก่  การประปานครหลวง ซึ่ งรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  
และสมุทรปราการ ดดยการสนับสนุนจากกรมชลประทาน ได้ประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วยืนยันได้ว่า  
การประปานครหลวงสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้ตลอดเวลาจนถึงเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม  
ได้มีการประสานงานในการปล่อยน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าทะเลในช่วงน้ าทะเลหนุนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
น้ ากร่อย ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค ได้ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนที่แล้วว่าสถานการณ์ 
ในพ้ืนที่ให้บริการที่ใดบ้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ าต้นทุนในการผลิตน้ าประปา จึงได้ท าแผนงานแก้ไขปัญหา 
ดดยน าน้ าจากพ้ืนที่ใกล้เคียงมาเป็นแหล่งน้ าประปาในพ้ืนที่ได้ และยืนยันว่าการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา
สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายน แม้ว่าบางสาขาอาจจ าเป็นต้องลดแรงดันน้ า 
เพ่ือประหยัดน้ า พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังพ่ีน้องประชาชน ส าหรับประปาขององค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น  
ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและเตรียมรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า
สถานการณ์การขาดแคลนน้ ามีความรุนแรงมาก และก าลังเข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  
ได้ส ารวจพ้ืนที่ทั้งหมดจนถึงระดับหมู่บ้านว่าพ้ืนที่ใดจะเกิดผลกระทบจากน้ าเสร็จสิ้นแล้ว ดดยขณะนี้  
อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งขุดหาแหล่งน้ าใหม่
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกร และให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลดดอกเบี้ย 
รวมทั้งใช้แนวทางในการจัดพ้ืนที่การปลูกพืชที่เหมาะกับความต้องการทางการตลาด ตลอดจนสนับสนุน 
ให้ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย    
       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ     
     ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการในการท าหน้าที่ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่เทคดนดลยีระดับสูง ที่เรียกว่า Chief Technology Officer-CTO หรือ Chief Information Officer-
CIO ดดย นายไกลก้อง  ไวทยการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ดดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การจัดท าแผนการก่อสร้างถนนทั่วประเทศ  
ดดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้ง 
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กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  ดดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม        
    ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ดครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงระหว่างบางนา - 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดดย นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดดยมี นายทรงศักดิ์  ทองศรี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
     ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
  

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
       - รับทราบเรื่อง วุฒิ สภาได้พิ จารณ าและรับทราบรายงานความคืบหน้ าใน 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) 
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันอังคารที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน 
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๒  แล้ว ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
  

   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้ขอหารือที่ประชุม น าระเบียบวาระการประชุม 
(๗  เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากมีกรรมาธิการได้ขอลาออกท าให้มีต าแหน่งว่างลงในบางคณะ 
และเรื่องการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาในบางคณะ เพ่ือประดยชน์ในการด าเนินกิจการของ  
สภา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
    (๗) เรื่องอ่ืน ๆ 
         ๗ .๑  ตั้ งกรรมาธิการสามัญ ในคณ ะกรรมาธิการแก้ ไขปัญ หาหนี้ สิ นแห่ งชาติ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายกรณ์  จาติกวณิช  
         สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายชัยชนะ  เดชเดดช  
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
        ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหาร
งบประมาณ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (พันต ารวจดท ไวพจน์  
อาภรณ์รัตน์  
           สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา  
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
        ๗.๔ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร (ฉบับที่ ..  พ.ศ. .... แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (พลดท พงศกร  รอดชมภู  
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายค าพอง  เทพาค า 
             ที่ประชุมให้การรับรอง 
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        ๗.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ 
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
         ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

    (๓) รับรองรายงานการประชุม     
          - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง  จ านวน ๓ ครั้ง 

        ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
            ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
            ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
    ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

    (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

    (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา   
   ประธานฯ ขอหารือที่ประชุมน าเรื่องที่มีลักษณะในท านองเดียวกันมาพิจารณาไปพร้อมกัน 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
   ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาใน
เรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ๔๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ดดย นายสิริพงศ์   
อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
   ๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ  ดดย นายภาสกร  
เงินเจริญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้เสนอ 
   ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาผลกระทบการค้าตรงและการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Commerce) ต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน ดดย นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติว่า จากกรณีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ประเด็นที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดดยกฎหมายก าหนดให้สถาบันทางการเงินต้องรายงานข้อมูล
บุคคลที่มีธุรกรรมเฉพาะให้แก่กรมสรรพากร ดดยบัญชีจะต้องมีเงื่อนไขคือมียอดฝากหรือดอนเงินเข้าทุกบัญชี  
๑,๐๐๐ ครั้ง ต่อปีขึ้นไป หรือมียอดฝากหรือดอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ ๔๐๐ ครั้ง ต่อปี และมียอดเงินรวมตั้งแต่ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปีขึ้นไป ซึ่งทางธนาคารจะต้องท าการรายงานถึงกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม 
ของทุกปี เนื่องจากทั้ง ๒ กรณีเข้าข่ายเป็นบัญชีของบุคคลที่มีการท าธุรกรรมลักษณะพิเศษหรือเพ่ือการค้า 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลี่ยงการท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้
จ านวนมหาศาล และภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบรายได้ท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการได้  
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   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ดดยสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณาศึกษา และฝากข้อสังเกตว่าควรมีการเรียกเก็บภาษี แบบ (e-Payment) ด้วย เนื่องจาก 
การท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องมาก
และมีสถิติเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ธนาคารส่งข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่กรมสรรพากร
เพ่ือสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบและรัฐบาลไม่สูญเสียรายได้จ านวนมาก    
   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอ่ืน ที่ประชุม 
จึงมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาญัตติดังกล่าว จ านวน ๒๕ คน และก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาจ านวน ๙๐ วัน  
 
ปิดประชุมเวลา 18.35 นาฬิกา 
 
 
 
     ************************** 
 


